

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน  
ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล [www.consular.go.th](http://www.consular.go.th)

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๓๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “มาตรการของประเทศต่าง ๆ ต่อไทยเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019”

\*\*\*\*\*

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนายังเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจและเฝ้าติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

สัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศมีข่าวเกี่ยวกับมาตรการที่สำคัญของบางประเทศที่มีต่อประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ประชาชนคนไทยจึงควรรับทราบเพื่อจะได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกแผนการเดินทางไปยังประเทศที่ออกมาตรการเหล่านี้ เป็นต้น

๑. สหรัฐอเมริกา มีมาตรการมิให้มีการเดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด การตรวจหาผู้ติดเชื้อ และการกักตัวผู้ที่อยู่ในสถานะเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรก ๆ โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของชาวอเมริกันเป็นอันดับแรก

๒. ออสเตรเลีย ประกาศใช้แผนฉุกเฉินแม้การระบาดจะยังอยู่ในวงจำกัด โดยยังคงเน้นการตรวจคัดกรองที่สนามบินและท่าเรือ การห้ามผู้โดยสารจากประเทศจีนเดินทางเข้าออสเตรเลีย โดยในขั้นนี้ยังไม่มีการห้ามผู้โดยสารจากไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิหร่าน อิตาลี ฮองกง สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเข้าประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเหล่านี้ให้รีบพบแพทย์ทันทีหากมีไข้และอาการของระบบทางเดินหายใจ

๓. อิสราเอล ปฏิเสธการเข้าเมืองทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ ต่อบุคคลทุกสัญชาติที่เดินทางไปประเทศไทย สิงคโปร์ ฮองกง และมาเก๊าในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้ว จะต้องถูกกักตัวในที่พักเป็นเวลา ๑๔ วัน หลังจากเดินทางมาถึงอิสราเอล นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้ขอให้ไทยยุติการส่งแรงงานไปอิสราเอลจนกว่าจะมีการแจ้งใหม่ เนื่องจากเกรงว่าแรงงานไทยจะไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการกักกันตัวที่บ้าน ๑๔ วันได้

๔. เกาหลีใต้ แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการเดินทางไปประเทศที่มีการแพร่ระบาด เช่น ไทย ญี่ปุ่น ใต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ และให้ผู้เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีอาการไข้ หรือไอ จาม

๕. อินเดีย ตุรกี กำหนดให้ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินที่เดินทางมาจากไทยและประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ ต้องผ่านการตรวจด้วยเครื่องตรวจจับอุณหภูมิ/ความร้อนของร่างกาย และกรอกแบบฟอร์มสาธารณสุข

๖. สหราชอาณาจักร ออกประกาศให้บุคคลที่เดินทางมาจากไทยและประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในช่วง ๑๔ วันที่ผ่านมา และมีอาการไข้หวัด ไอ หายใจติดขัด หลีกเลียงการออกไปพบปะผู้คนและไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา

การออกมาตรการเหล่านี้ของประเทศต่าง ๆ เป็นไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อสู่ประชาชนในประเทศ หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้จึงต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปให้ถี่ถ้วน เพราะมาตรการเหล่านี้อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งไว้เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและฝ่าฟันวิกฤติของประเทศและของโลกในครั้งนี้ไปด้วยกัน

\*\*\*\*\*